

## 'ซินเน็ค' คอง 'เลอโนโว' ส่งสมาร์ตโฟนใหม่ 3 รุ่น

### เขย่าตลาดกึ่งทวนส่งท้ายปี



นายทศพร นิษฐานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายส่งท้ายปีนี้ ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นหน้าขาย เราจึงได้ร่วมมือกับ เลอโนโว เปิดตัวสมาร์ตโฟนใหม่ 3 รุ่น จากเลอโนโว Lenovo Z6 Pro, K10 Note และ A6 Note ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยในราคาที่เข้าถึงได้ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งาน พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ตัวแทนจำหน่ายซินเน็คฯ ทั่วประเทศ

“สำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่ในครั้งนี้ จะสนับสนุนภาพรวมตลาดสมาร์ตโฟนในช่วงไตรมาส 4/2562 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นธุรกิจให้ยิ่งคึกคักจากเทคโนโลยีที่ผู้ผลิตพัฒนาอย่างเหนือระดับ ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งความเชื่อมั่นในแบรนด์ เลอโนโว ทำให้ยิ่งมั่นใจว่า จะได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้บริโภคจำนวนมาก”

ด้าน นายธเนศ อังคศิริสรรพ ผู้จัดการทั่วไป เลอโนโว ประจำภูมิภาคอินโดจีน กล่าวเสริมว่า ทางเรารู้สึกยินดีมากที่ได้ร่วมมือกับบริษัท ซินเน็ค ในการเปิดตัวสมาร์ตโฟนใหม่ 3 รุ่น ส่งท้ายปี 2562 นี้ เนื่องจากจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับทางเลอโนโวอีกทางหนึ่ง

ด้วย เพราะซินเน็คฯ ถือเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าไอทีและเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีความแข็งแกร่งในตลาดคอนซูเมอร์ (Consumer) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมากกว่า 60 ตราสินค้า มีฐานลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการมากกว่า 6,000 ราย ทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งทั่วประเทศ ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เป็นต้น รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องบริการหลังการขาย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Trusted by Synnex” พร้อมขยายผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่ออัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนยอดขายกลุ่มสมาร์ตโฟนให้แข็งแกร่งและหลากหลายยิ่งขึ้น

สำหรับสมาร์ตโฟนทั้ง 3 รุ่นที่เปิดตัววางจำหน่าย มาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ได้แก่ Lenovo Z6 Pro สมาร์ตโฟนเรือธงระดับพรีเมียม ครบทุกอารมณ์ภาพถ่ายและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ในราคา 10,990 บาท Lenovo K10 Note สมาร์ตโฟนแบตเตอรี่อึด เล่นทุกเกม ไลฟ์สดต่อเนื่องไม่มีสะดุด ในราคา 7,490 บาท และ Lenovo A6 Note สมาร์ตโฟนที่มาพร้อมความคุ้มค่าด้วยระบบความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบและยาวนานในราคาที่เข้าถึงง่าย ในราคาเพียง 3,690 บาท พร้อมการรับประกัน 1 ปีเต็ม